



# ปลูกไม้ผลลงภาชนะ

ปัจจุบันสภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ส่งผลให้ฤดูกาลผิดเพี้ยนและภัยธรรมชาติทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อปลายปีพ.ศ.2554ประเทศไทยได้รับผลกระทบกับอุทกภัยครั้งใหญ่ ส่งผลให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ทรัพย์สิน โดยเฉพาะ พืชพันธุ์ธัญญาหารต่าง ๆ ทั้งที่ปลูกเพื่อการค้า และปลูกไว้เก็บรับประทานตามบ้านเรือน ยิ่งไม้ผลที่กว่าจะติดดอกออกผลมาให้ ลองลิมชิมรสกันก็ต้องใช้เวลาเป็นปี หรือมากกว่านั้น แต่ไม่กี่วันก็ตายเสียหายกันถ้วนหน้า

ภัยธรรมชาติมีอาจหลีกเลี่ยงได้ แต่เราสามารถวางแผนเพื่อรับมือได้ในระดับประเทศก็ให้ผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการวางแผนกันไป ส่วนเราก็คอยให้ความร่วมมือ สนับสนุนในส่วนที่ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความร่วมมือของคนทั้งประเทศ แต่ ณ เวลานี้ ควรหันมามองตัวเองว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก เราจะมีวิธีรับมือกันอย่างไร

หลังจากที่ผู้เขียนได้อ่านวารสาร ชื่อ “เกษตรกรรมธรรมชาติ” มีคอลัมน์หนึ่งที่น่าสนใจ และน่าจะนำมาปรับใช้กับพื้นที่ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงกับภาวะน้ำท่วมได้ คือ “ปลูกไม้ผลในภาชนะ” ใช้น้ำที่น้อย ต้นไม้เจริญเติบโตได้เร็วกว่าปลูกลงดิน ควบคุมคุณภาพและรสชาติผลผลิตได้ ให้ผลผลิตเร็ว ควบคุมการเจริญเติบโตได้ง่าย



ทั้งตัดแต่งกิ่งและควบคุมความสูงของต้น อีกทั้งง่ายต่อการดูแลรักษาต้านโรคแมลง วัชพืช ห่อผลง่ายกว่าปลูกลงดิน ที่สำคัญคือเคลื่อนย้ายได้

ไม้ผลที่นำมาปลูกในภาชนะได้นั้น มีหลากหลายชนิด เช่น ลำไย มะม่วง มะนาว พืชตระกูลส้ม กล้วย ฯลฯ ส่วนภาชนะที่ใช้สามารถใช้ได้หลากหลาย ไม่จำเป็นต้องใส่ในกระถาง อาจจะเป็น ถังสี กะละมังเก่า ตุ่มใส่น้ำ หม้อที่ไม่ใช้แล้ว (แต่อย่าลืมนึกถึงตอนเคลื่อนย้ายนะค่ะ) ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เมื่อได้ภาชนะที่ถูกต้องแล้วก็มาหาวัสดุปลูกกัน

วัสดุปลูกที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ วัสดุที่มีการแนะนำให้ใช้คือ ดินดำ (หน้าดิน) 1 ส่วน แกลบดิบ 2 ส่วน และมูล

วัวหรือมูลควาย 1 ส่วน โดยนำส่วนผสมทั้งสามมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วใช้เป็นวัสดุปลูก

การปลูกไม้ผลในกระถางอาจมีการสูญเสียความชื้นได้ง่าย ดังนั้นวัสดุคลุมดินจึงมีความสำคัญในการเก็บรักษาความชื้น เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง รากผักตบชวา หรือใบไม้แห้ง เป็นต้น

นอกจากจะได้ไม้ผลในภาชนะแล้ว ท่านอาจปลูกดอกไม้หรือพืชผักสวนครัวต่าง ๆ แซมในกระถางด้วยก็ได้ เพื่อเป็นการใช้พื้นที่และทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และยังมีให้รับประทานครบทั้งผักและผลไม้อีกด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม การปลูกพืชในภาชนะต้องอาศัยการดูแลและเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะพืชไม่สามารถทนขาดน้ำหาอาหารเองได้ตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้น ใครที่จะปลูกไม้ผลในภาชนะ ควรจะมีเวลาดูแล เอาใจใส่ต้นไม้ของท่านด้วย และที่สำคัญ “อย่าลืมน้ำท่วมด้วยนะค่ะ เพราะถ้าอยู่ในภาชนะแล้วยังถูกแช่น้ำก็ตายได้เหมือนกัน”\*\*\*

จุฑามาส จงศิริ  
นักวิชาการเผยแพร่ ปฏิบัติการ  
รวบรวมจาก  
พิชัย สมบูรณ์วงศ์  
นักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
“วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ” ฉบับที่ 6/2555

